
 

 

 
 
 
 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล 

 

สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕66 

 

วันศกุรที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. 

 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล 

 

***********************  

 

ผูมาประชุม    

 

 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล 

1 นายสงคราม   เสมอภาค ประธานสภาเทศบาลตาํบลอุบล สงคราม   เสมอภาค 

2 นางนิตยา  ผูกพันธ รองประธานสภาเทศบาลตาํบลอุบล นิตยา  ผูกพันธ 

3 นายประจวบ  บุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล ประจวบ  บุญเรือง 

4 นางสุดาพร  เจริญพร สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล สุดาพร  เจริญพร 

5 นายเสนห   ทาวแปง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล เสนห   ทาวแปง 

6 นางประพิศ   ดวงใส สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล ประพิศ ดวงใส 

7 นางสาวรุงอรณุ  เรืองพล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล รุงอรุณ  เรอืงพล 

8 นายปาราเมศ  สําเริง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล ปาราเมศ  สําเริง 

9 นายเทอดไทย  อบทอง สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล เทอดไทย  อบทอง 

10 นางสาวปาริชาติ   เมอรริทท สมาชกิสภาเทศบาลตําบลอุบล ปาริชาติ   เมอรริทท 

11 นางสาวอรณ ี เชื้อนลิหลอดเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล อรณี  เชื้อนลิหลอดเงิน 

12 นางบังอร  สุวรรณกูฎ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล บังอร  สุวรรณกูฎ 

เลขานกุารสภาเทศบาลตําบลอุบล 

1 นายเจษฎากร  สุรมิตร เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอุบล เจษฎากร  สุรมติร 
 

 

 

 

 

 

  

  

 ผูมาประชุม     12   ทาน 

 ผูไมมาประชุม    - ทาน 
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ผูเขารวมประชุม 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1 นางพิมล  พาชื่น นายกเทศมนตรีตําบลอุบล พิมล  พาชื่น 

2 นายสมร  รุงเรือง รองนายกเทศมนตรีตําบลอุบล สมร  รุงเรือง 

3 นางสุดาวดี  เจริญอักษร รองนายกเทศมนตรีตําบลอุบล สุดาวดี  เจริญอักษร 

4 นางประสพพร  ออนสาร เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลอุบล ประสพพร  ออนสาร 

5 นายเมธาสิทธิ์  ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลตําบลอุบล เมธาสทิธ์ิ  ตั้งลิขิตชุมมวน 

6 นายชวโรจน    ทัดเทียม ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ ชวโรจน    ทัดเทียม 

7 สิบเอกปณณวรรธ  ใจสวาง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ปณณวรรธ  ใจสวาง 

8 นางสาวอุมาพร  มุสิกสาร ผูอํานวยการกองคลัง อุมาพร  มุสิกสาร 

9 นายวิริยพล  เจริญทาว ผูอํานวยการกองชาง วิริยพล  เจริญทาว 

10 นายจํานง   อุดหนุน ผูอํานวยการกองการศึกษา จํานง   อุดหนุน 

11 นางสาวณฏัฐนันทน  สีหะวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล ณัฏฐนันทน  สีหะวงษ 

12 นางจิราภร  นามบุตรด ี หัวหนาฝายปกครอง จิราภร  นามบุตรดี 

13 นางสาวภัณฑิราภัส  ธนะศร ี หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  ภัณฑิราภัส  ธนะศร ี

14 นางอารดิา  สุรพัฒน หัวหนาฝายอํานวยการ อาริดา  สุรพัฒน 

15 นางสุพชิญา  ตอนอย นิติกรชํานาญการ สุพิชญา  ตอนอย 

16 นางสาวนภาวัลย  ทีอุทิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นภาวัลย  ทีอุทิศ 

17 นางสาวกรรณิการ  สลับเชื้อ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กรรณิการ  สลับเชื้อ 

18 นางปวณีรัตน  รัตนะวรเกียรติ เจาพนักงานธุรการ ปวีณรตัน  รัตนะวรเกียรติ 

19 นางกิตติมา  กลางจอหอ เจาพนักงานการเงินและบัญช ี กิตติมา  กลางจอหอ 

20 นายพงศสุธี  ระดาบตุร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พงศสุธี  ระดาบุตร 

21 นายณณฐ  ทะยะราษฎร ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพนัธ ณณฐ  ทะยะราษฎร 

22 นางสาวนิยารินทร  พุทธบุญ ผูชวยนักพัฒนาชุมชน นิยารินทร  พุทธบญุ 

23 นายสมาธิ  แกวยนตประเสรฐิ พนกังานขบัรถยนต สมาธิ  แกวยนตประเสริฐ 
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ผูสังเกตการณการประชุม 

 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายนิยม  ดวงสีดา ประธานกรรมการชุมชนฯ  หมูที ่ 1 นิยม  ดวงสีดา 

2 นางพนิตาพร  ยิ่งยืน ประธานกรรมการชุมชนฯ  หมูที่  3 พนิตาพร  ยิ่งยืน 

3 นางสาวเพชรศร ี ศรคีํา ประธานกรรมการชุมชนฯ หมูที่  10 เพชรศรี  ศรคีํา 

4 นางสาวอัญชลี  จันทรกระจาง ประธาน อสม.  หมูที่  1 อัญชลี  จันทรกระจาง 

5 นางสาวแสงจันทร  บุญสภุา ประธาน อสม.  หมูที่  3 แสงจันทร  บุญสุภา 

6 นางคําบุ  ปองโลห ประธาน อสม.  หมูที่  15 คําบุ  ปองโลห 

7 นางบรรจง  วรางคคํา ผูสังเกตการณการประชุมฯ บรรจง  วรางคคํา 

8 นางสถิตย  ผองสุข ผูสังเกตการณการประชุมฯ สถิตย  ผองสุข 

9 นางบุญเลิศ  ภาคสีดา ผูสังเกตการณการประชุมฯ บุญเลิศ  ภาคสีดา 

10 นางสาวจงรักษ  ทองสมิฤทธิ์   ผูสังเกตการณการประชุมฯ จงรักษ  ทองสมิฤทธิ์   
 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00 น. 

      

นายเจษฎากร  สุรมิตร   เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ  

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอบุล คณะบริหารและผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานครบั วันนี้เปนการประชุมสภา

     เทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. 2566 

     ซึ่งตรงกับวันศุกรที่ 25 สิงหาคม 2566 กระผมไดตรวจสอบผูเขารวม 

     ประชุมฯ แลวเกินก่ึงหนึ่ง บัดนี้  ที่ประชุมฯ พรอมแลว ขอกราบเรียนเชิญ

     ทานประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และ

     ดําเนินการประชุมสภาฯ ตามระเบียบวาระการประชุมฯ ตอไปครับ  

     (ประธานจุด เทียนธูป บชูาพระรัตนตรยั) 

     - วันนี้มีผูขอเขารวมสังเกตการณ จํานวน  10  ทาน ขออนุญาต 

     ทานประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล ใหเขารับรวมฟงการประชุมสภาฯ 

     ในครั้งนี้ดวยครับ  

นายสงคราม  เสมอภาค   อนุญาตครับ ขอใหเจาหนาที่จัดท่ีนั่งเวนระยะหางตามมาตรการฯ  

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ดวยนะครบั ผมขอเปดการประชุมฯ ครับ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล

     ตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ครั้งที่สอง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖6  

     มีระเบียบวาระการประชุม ๖ วาระ ซึ่งไดแจงประกาศเรียกประชุมสภา

     เทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ตั้งแตวันท่ี ๒0 กรกฎาคม  

     พ.ศ. ๒๕๖6 มีกําหนด ๓๐ วัน และไดมีหนังสือเชิญประชุมฯ เจาหนาที่ 

     ไดจัดสงใหทุกทานแลว ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเขารวมประชุม 

     โดยพรอมเพรียงกัน เขาสูระเบียบวาระท่ี 1 นะครับ 
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ระเบียบวาระที่  1  เรือ่ง ทีป่ระธานแจงที่ประชุมทราบ 

 

นายสงคราม  เสมอภาค   ไมมีนะครับ ขอผานระเบียบวาระนี้ไป 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ตอไปเขาสูวาระ 2 ครับ 

 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 

นายสงคราม  เสมอภาค   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม  

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ครั้งที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 

     มีทานใดจะแกไขหรืออภิปรายหรือไม เชิญครับ  

     เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลอุบล ครับ 

นางพิมล  พาชื่น   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  เจาหนาทีแ่ละผูเขารวมประชมุฯ ทุกทานคะ ดิฉันนางพิมล  พาชื่น  

     นายกเทศมนตรีตําบลอุบล ขอแกไขหนาที่ 14 ขอความเดิม  

     “โดยดําเนินพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพื่อบําเพ็ญ- 

     พระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิฯ และขอเปลี่ยนแปลงเวลา  

     เปน 06.00 - 06.30 น.” ขอแกไขความเปน “โดยดาํเนินพิธีทําบุญ 

     ตักบาตรพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพื่อบําเพ็ญพระราชกุศลแดสมเด็จ- 

     พระนางเจาสิริกิติ์ฯ และขอเปลี่ยนแปลงเวลา เปน 06.00 น. เปนตนไป” 

     ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีทานใดจะแกไขหรืออภิปรายอีกหรือไม  เชิญครบั  (ไมมี) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะแกไขหรืออภิปรายเพิ่มเตมิอีก การแกไข

     ถอยคําในบันทึกการประชุมสภาฯ เปนอํานาจของสภาฯ นะครับ  

     วาจะใหแกไขถอยคําไดหรือไม ขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงระเบียบ/กฎหมาย  

     ที่เก่ียวของครับ 

นายเจษฎากร  สุรมิตร   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอบุล พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๒  

     การประชุม ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราวตองให 

     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวใหทําสาํเนา 

     รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบ

     แลวขึ้นอยางนอย สองฉบับ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาสตรวจดูได 

     กอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพื่อใหสภาทองถ่ินรับรองรายงาน 

     การประชุมน้ัน วรรคสอง การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทํา

     โดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน ขอบคุณครับ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ผมจะขอมติที่ประชุมฯ นะครับ วาจะอนุมัติใหแกไขถอยคาํในรายงาน 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  การประชุมฯ ตามที่มีผูเสนอขอแกไขหรือไม 
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     -  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบให แกไขถอยคํา ในรายงานการประชุม 

     สภาเทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจําป  

     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ตามท่ีมีผูเสนอขอแกไข 

     ทานใดเห็นชอบใหแกไข  โปรดยกมือครับ 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบใหแกไข   จํานวน   12   เสียง 

 

     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้ เห็นชอบ ใหแกไขถอยคําในบันทึกรายงาน 

     การประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง  

     ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ดวยเสียงเห็นชอบ  

     จํานวน 12 เสียง มตทิี่ประชมุเห็นชอบใหแกไขครับ 
 

     ตอไปผมจะขอมติที่ประชุมฯ ในการรับรองรายงานการประชุมสภาฯนะครับ 

     - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล ทานใดเห็นชอบ รับรอง รายงาน 

     การประชุมสภาเทศบาลตําบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ีหนึ่ง ประจําป 

     พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  

     ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ\ 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จํานวน   12   เสียง 

 

     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบล 

     สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ีหนึ่ง ประจําป พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 11 

     สิงหาคม 2566 ดวยเสียงเห็นชอบ จํานวน 12 เสียง มติที่ประชุมเห็นชอบ

     รับรองครับ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 3 
 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่อง กระทูถาม 

 

นายสงคราม  เสมอภาค   ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเสนอกระทูถาม จึงขอผานระเบียบวาระนี้ไป   

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ตอไประเบียบวาระที่ 4 

 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาตั้งข้ึนพจิารณาเสร็จแลว 

 

 

นายสงคราม  เสมอภาค   กอนจะเขาเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว ทานนายกฯ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  มีเรื่องแจงเก่ียวกับการขอเปลี่ยนแปลงแผนงานฯ นะครับ   

     เรียนเชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

นางพิมล  พาชื่น   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  เจาหนาท่ี และผูเขารวมประชมุฯ ทุกทานคะ ดิฉันขออนุญาตแจง 

     การเปลี่ยนแปลงแผนงาน จากแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนแผนงาน 

     รักษาความสงบภายใน ดังน้ี 

 

 

 
 

 

 

/๑. ขอเปลี่ยน….. 
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     ๑. ขอเปลี่ยนแปลงการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๗ 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือน  

     (ฝายประจํา) เงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ตั้งไว  

     ๓,๖๑๘,๘๐๐.- บาท (สามลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) 

     เพื่อจายเปนเงนิเดือน รวมถึงเงินเลื่อนข้ันเงนิเดือนประจําปใหพนักงาน

     เทศบาล จํานวน ๘ อัตรา  จํานวน ๑2 เดือน ตั้งไว ๓,๖๑๘,๘๐๐.- บาท 

     (สามลานหกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน) โดยขอเปลี่ยนแปลง

     จํานวน ๒ อัตรา คือ ตําแหนงนิติกร และตําแหนงนักจัดการงานทะเบียน

     และบัตร จากแผนงานบริหารงานทั่วไป เปนแผนงานการรักษาความสงบ

     ภายใน เปนไปตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

     พ.ศ. ๒๕42 และแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) โดยแยกเงิน

     ออกจากแผนงานบริหารงานท่ัวไปเปนจํานวนเงิน ๗๐๕,๘๔๐.- บาท  

     (เจ็ดแสนหาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) คงเหลือเงินจากแผนงานบริหาร- 

     งานทั่วไป จาํนวน ๒,๙๑๓,๙๖๐.- บาท (สองลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสามพัน-

     เการอยหกสิบบาทถวน) (ปรากฏในหนา ๑๐/๑๐๕) 

     2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินประจํา 

     ตําแหนง ต้ังไว ๔๑๖,๔๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหม่ืนหกพักสี่รอยบาทถวน) 

     โดยมีเงินเพ่ิมเตมิสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) 

     จํานวน ๑ อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว ๕๔,000.- บาท 

      (หาหมื่นสี่พันบาทถวน) ขอเปลี่ยนแปลงเปนแผนงานการรักษาความสงบ

     ภายใน คงเหลือเงินจากแผนงานบริหารงานทั่วไป จํานวน  

     ๓๖๒,๔0๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)  

     (ปรากฎในหนา ๑0/๑๐๕) 

     3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

     งบบุคลากร เงินเดือน (ฝายประจํา) คาตอบแทนพนักงานจาง ตั้งไวจาํนวน 

     518,016.- บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสิบหกบาทถวน)  

     เพื่อจายเปนเงนิคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป 

     รวมถึงเงนิปรับปรุงคาตอบแทน แยกดังนี้ 

     - พนักงานตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 

     302,016.- บาท (สามแสนสองพันสิบหกบาทถวน) ขอเปลี่ยนแปลงเปน

     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข งบบุคลากร 

     เงินเดือน (ฝายประจาํ) คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 1 อัตรา จํานวน 

     12 เดือน เปนเงิน 128,292.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสองรอย-

     เกาสิบสองบาทถวน) คงเหลือเงินจากแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 

     จํานวน 137,724.- บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอย- 

     ยี่สิบสี่บาทถวน) (ปรากฎในหนา 40/๑๐๕) ขอบคุณคะ 
 

 

/นายสงคราม….. 
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นายสงคราม  เสมอภาค   เรื่อง ญัตติพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  งบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระท่ีสอง (ขั้นแปรญัตติ) และวาระที่สาม 

     (ขั้นลงมติ) ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม 

     ครัง้ที่หนึ่ง ประจําป พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕66 นั้น  

     สภาเทศบาลตําบลอุบล มีมติใหความเห็นชอบรับหลักการแหงราง- 

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 และ

     สภาเทศบาลตําบลอุบล ไดแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ

     งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ใหดําเนินการ 

     แปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา

     ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   

     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ ครับ 

นายเจษฎากร  สุรมิตร   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอบุล กระผมนายเจษฎากร  สุรมิตร เลขานุการสภาเทศบาลตาํบลอุบล ขอชี้แจง

     ระเบียบ/กฎหมายที่เก่ียวของ ดังนี้ 

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  

     พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ขอ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอราง 

     ขอบัญญัตินั้นตามรางเดมิและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติมพรอมทั้งรายงาน

     และบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถ่ิน รายงานนั้นอยางนอย 

     จะตองระบุวาไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง  

     การแปรญัตติและลงมติคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติน้ัน

     เปนประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจน 

     การสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้น  

     แกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมพิจารณา  

     เวนแตกรณตีองพิจารณาเปนการดวนใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวม

     ประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงขอสงสัยตางๆ 

     เก่ียวกับรายงานน้ัน 

     ขอ  ๕๑  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษา เรียงตาม 

     ลําดับเฉพาะขอที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น 

     เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติเปนอยางอ่ืน ถาที่ประชุมสภา 

     ทองถิ่นลงมติเห็นดวยกับคาํแปรญัตตหิรือเห็นดวยกับการแกไขในขอใดแลว 

     ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก ถาขอความ

     ในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกัน หรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุม

     สภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา

     ใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได 
 

 

 

 

 

 

/โดยไม......  
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     โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไปให

     คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะ 

     ขอนั้นๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆ 

     ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได 

     ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพจิารณารวดเดียว 

     ที่ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได  

     เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวน้ัน

     ตามวรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ิน สงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภา

     ทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันนดัประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณา

     เปนการดวน ในการประชุมวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะ 

     ขอที่ไดระงับไวเทานั้น      

     ขอ  ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย   

     เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร 

     ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปน 

     ขอบัญญัติหรือไม ขอบคุณครับ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งท่ีหนึ่ง 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖6 นั้น  

     สภาเทศบาลตําบลอุบล มีมติใหความเห็นชอบรับหลักการแหงรางเทศ 

     บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

     สภาเทศบาลตําบลอุบล ไดเลอืกคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ 

     งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ใหดําเนินการ 

     แปรญัตติฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม

     สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๙ 

     ขอเชิญคณะกรรมการสามัญประจําสภาเทศบาลตาํบลอุบล  

     ชุดคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  นําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตาํบลอุบล  

     เชิญครับ เชิญทานนิตยา  ผูกพันธ ครับ 

 

     วาระที่สอง (ข้ันแปรญัตติ) 

 

นางนิตยา  ผูกพันธ   กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลอุบลและทานสมาชิกสภาฯ 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ตามที่สภาเทศบาลตาํบลอุบล ในการประชุมสภา 

     เทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจําป  

     พ.ศ. ๒๕๖6 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖6 มีมติรับหลักการแหงราง 

     เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  

     ไวพิจารณาและที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล มีมติเลือกคณะกรรมการ

     แปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๖7  

/คณะ...... 
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     คณะกรรมการรับคําแปรญัตติฯ เริ่มรบัคําแปรญัตติฯ ดังนี้ 

     - วันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖6   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

     - วันที่ 16 สิงหาคม ๒๕๖6   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

     - วันที่ ๑7 สิงหาคม ๒๕๖6   ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 

       และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการฯ 

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

     พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๔๙ คณะกรรมการ

     แปรญัตติฯ จึงขอรายงานผลการแปรญัตตฯิ เพื่อโปรดพิจารณา ดังน้ี 

     - คณะกรรมการฯ ไดเริ่มประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม  

     พ.ศ. ๒๕๖6 เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาตาํบล-

     อุบล ซึ่งคณะบริหารและเลขานุการสภาเทศบาลตาํบลอุบล ไดชี้แจง 

     รายละเอียดการจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ตามระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ ปรากฏวา 

     ไมมีผูยื่น คําแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 แตอยางใด คณะกรรมการแปรญัตติฯไดพิจารณา

     โดยละเอียดรอบคอบแลวเห็นวารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ถูกตองตามระเบียบวิธีการงบประมาณ

     ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบ/กฎหมาย ที่เก่ียวของ 

     ทุกประการแลว ยังประโยชนใหแกทองถิ่นตามเจตนารมณของคนในทองถ่ิน 

     จึงลงมติเห็นควรเสนอรางเทศบัญญัติรายจาย ประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. ๒๕๖7 ตามรางเดิมท่ีคณะบริหารเสนอ และขอสงวนความเห็น 

     ตลอดจนสงวนคําแปรญัตติฯ ดวย ขอนําเรียนท่ีประชุมคะ ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   สภาเทศบาลตําบลอุบล ไดรับรายงานและบันทึกการประชุม 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ของคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ไดรวมกันพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด 

     ในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 

     ดังกลาวแลว ปรากฏวาที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท ใหความเห็นชอบกับ- 

     รางเทศบัญญัติรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 คงรางเดิมตามที่

     คณะบริหารเสนอ (วาระที่สองขั้นแปรญัตติ) 

     มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญครบั 

     (ไมมี) ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีก  

     ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ นะครับ 

     - สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล ทานใด เห็นชอบ ใหผานการพิจารณา 

     รางขอบัญญัติ วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครบั  

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ จํานวน   12   เสียง 
 

 

 

 

 

/เปนอัน…… 
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     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้ เห็นชอบ ใหผานการพิจารณารางเทศบัญญัติฯ 

     วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ดวยเสียง เห็นชอบ จํานวน  12  เสียง 

     มติที่ประชุมเปนเอกฉันทครับ  

 

     - ลําดับตอไป ผมขอหารอืที่ประชุมสภาฯ นะครับ วาเราควรจะประชุม 

     ในวาระที่สาม ตอเลยหรือไม เชิญที่ประชุมฯ เสนอความคิดเห็นครบั 

     เชิญทานประพิศ  ดวงใส ครับ 

นางประพิศ  ดวงใส   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอบุล  คณะบริหาร และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานคะ ดิฉันนางประพิศ  ดวงใส 

     สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล เขต 2 เพ่ีอไมใหรางเทศบัญญัติงบประมาณ

     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลาชา ดิฉันขอเสนอสมควร 

     ใหพิจารณาวาระที่สามตอ ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอผูรับรองตามที่ ทานประพิศ  ดวงใส เสนอครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

   ผูรับรอง  ผูรับรอง  จํานวน  3  เสียง  

     ดังน้ี 1. นางสาวอรณี  เชื้อนิลหลอดเงิน 

      2. นายประจวบ  บุญเรือง  

      3. นางบังอร  สุวรรณกูฎ  

     มีผูรับรองถูกตองนะครับ   

     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม เชิญครบั (ไมมี) 

     ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นเปนอยางอ่ืน ผมจะดําเนนิการประชุม 

     สภาฯ ในวาระที่สาม (ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7) 

 

     วาระที่สาม (ข้ันลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  

     ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7) 

 

นายสงคราม  เสมอภาค   ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติ วาระท่ีสาม ขั้นลงมติใหตราเปน 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  

     ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ นะครับ  

     -  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ  

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ   จํานวน   12   เสียง  

 

     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้ใหความ เห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณ

     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ดวยเสียงเห็นชอบ  

     จํานวน 12 เสียง มตทิี่ประชมุเปนเอกฉันทครบั  

     - ใหเจาหนาที่งบประมาณดําเนินการตามข้ันตอนวิธีการของระเบียบ 

     และกฎหมายตอไปนะครับ  ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 5 
 

/ระเบียบวาระที่  5...... 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง เพือ่เสนอใหม  

 

     5.1) เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

     พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 

     อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน  

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลอุบล เสนอญัตตติอสภาฯ เรียนเชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นางพิมล  พาชื่น   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  เจาหนาท่ี และผูเขารวมประชมุฯ ทุกทานคะ ดวย เทศบาลตําบลอุบล 

     มีความประสงคขอโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2566 หมวดคาครภุัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 

     อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสํานักงาน เพื่อใหมี

     งบประมาณเพียงพอ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้   

     หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2566 เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอ แผนงานบริหารงานทั่วไป  

     งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

     หรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร All In One สาํหรับสํานกังาน 

     ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาํบลอุบล ในคราวประชุมสภา

     เทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2566  

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕66 เวลา 09.0๐ น. ณ หองประชุม

     สภาเทศบาลตําบลอุบล   

     โอนลด (สาํนักปลัดเทศบาล) 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภท 

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการตั้งไว 797,196.- บาท 

     (เจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบหกบาทถวน) เบิกจายแลวคงเหลือ 

     107,644.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันหกรอยสี่สิบสี่บาทถวน) โอนลดครั้งน้ี 

     จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน) คงเหลือจากการโอนลดครั้งนี้ 

     104,644.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันหกรอยสี่สิบสี่บาทถวน) 

     รวมโอนลด จํานวน  3,000.- บาท (สามพันบาทถวน) 

     โอนเพิ่ม (สํานักปลัดเทศบาล) 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร 

      All In One สําหรับสํานักงาน จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)  

     รวมโอนเพิ่มครั้งน้ี จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)  

 

 

 
 

/เหตุผล….. 
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     เหตุผล 

     1. เนือ่งจากราคาครภุัณฑท่ีตั้งไวมีการปรับเปลี่ยนไปตามราคาทองถ่ิน 

     ที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จงึจําเปนตอง 

     โอนงบประมาณเพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อตอไป 

     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

     ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข 

     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน 

     งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 

     หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

     ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบลเพื่ออนุมัติตอไป 

       ------------------------------------ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นายเจษฎากร  สุรมิตร   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอบุล ทานคณะบริหาร ผมนายเจษฎากร  สุรมิตร เลขานุการสภาเทศบาล 

     ตําบลอุบล ขอชี้แจงระเบียบฯ กฎหมาย ที่เก่ียวของ ดังน้ี  

     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

     สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข เปลี่ยนแปลง

     งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการ

     โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 

     ตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ขอบคุณครับ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอใหท่ีประชุมสภาฯ รวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ   

ประธานสภาเทศบาลตําบลอบุล  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม  เชิญครับ (ไมมี)  

     ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก 

     ผมจะขอมติที่ประชุมฯ นะครับ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล ทานใดเห็นชอบอนุมัติญัตติ  

     “ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

     เครื่องคอมพิวเตอร All In One สําหรับสาํนักงาน”  

     ทานใดเห็นชอบ โปรดยกมือครับ 

 

  มติที่ประชุม  เหน็ชอบ   จํานวน  12  เสียง  

 

     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้ เห็นชอบอนุมัต ิดวยเสียงเห็นชอบ จํานวน 12 เสียง 

     มติที่ประชุมเปนเอกฉันทครับ ตอไปญัตติ 5.2 
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     5.2) เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

     พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ 

     อิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอเชิญทานนายกเทศมนตรตีําบลอุบล เสนอญัตติตอสภาฯ เรียนเชิญครบั 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นางพิมล  พาชื่น   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  หัวหนาสวนการ/งาน เจาหนาที่ และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานคะ 

     ดวย เทศบาลตําบลอุบล มีความประสงคขอโอนเงนิงบประมาณรายจาย 

     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ 

     คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน

     สํานักงาน เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2566 เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

      งานบริหารทัว่ไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

     หรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน 

     ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาํบลอุบล ในคราวประชุมสภา

     เทศบาลตําบลอุบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ. 2566  

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ ๒๕66 เวลา 09.0๐ น. ณ หองประชุม

     สภาเทศบาลตําบลอุบล  

     โอนลด (สาํนักปลัดเทศบาล) 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาใชสอย ประเภท 

     รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการตั้งไว 797,196.- บาท 

     (เจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเกาสิบหกบาทถวน) เบิกจายแลวคงเหลือ 

     104,644.- บาท (หนึ่งแสนสี่พันหกรอยสี่สิบสี่บาทถวน) โอนลดครั้งนี้ 

     จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน) คงเหลอืจากการโอนลดครั้งนี้  

     101,644.- บาท(หนึ่งแสนหนึ่งพันหกรอยสี่สิบสี่บาทถวน) 

     รวมโอนลด จํานวน  3,000.- บาท (สามพันบาทถวน) 

     โอนเพิ่ม (สํานักปลัดเทศบาล) 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 

     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอร 

     โนตบุก สําหรับงานสาํนักงาน จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน) 

     รวมโอนเพิ่มครั้งนี้ จํานวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถวน)  

     เหตุผล 

     1. เนื่องจากราคาครภุัณฑที่ตั้งไวมีการปรับเปลี่ยนไปตามราคาทองถ่ินที่เพิ่ม

     สูงขึ้นจากเดิม ทําใหงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงจาํเปนตอง 

     โอนงบประมาณเพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้อตอไป 
 

 

/2. ระเบียบ….. 
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     2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

     ปกครอง สวนทองถิ่น พ.ศ.  2563 หมวด 4 การโอนและการแกไข 

     เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายใน 

     งบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยน 

     หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

     ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบลเพื่ออนมุตัิตอไป 

       ------------------------------------ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ เชิญครับ

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นายเจษฎากร  สุรมิตร   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอบุล สวนทองถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแกไขเปลี่ยนแปลง 

     งบประมาณ ขอ 27 การโอนเงนิงบประมาณรายจายในงบลงทุน  

     โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  

     หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

     ขอบคุณครบั 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอใหท่ีประชุมสภาฯ รวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ   

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม เชิญครับ (ไมมี)  

     ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก 

     ผมจะขอมติที่ประชุมฯ นะครับ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล ทานใดเห็นชอบอนุมัติญัตติ  

     “ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

     หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  

     เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน” 

     ทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

 

  มติที่ประชุม  เหน็ชอบ   จํานวน   12   เสียง 

 

     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้ เห็นชอบอนุมัต ิดวยเสียงเห็นชอบ จํานวน 12 เสียง 

     มติที่ประชุมเปนเอกฉันทครับ ตอไปญัตติ 5.3  

 

     5.3) เรื่อง ขอความเห็นชอบกันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 

     รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานเคหะและชุมชน  

     งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 

     ประเภทคาปรับปรงุที่ดินและสิ่งกอสราง 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลอุบล เสนอญัตติตอสภาฯ เรียนเชิญครบั 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

 

 
 

 

 

/นางพิมล….. 
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นางพิมล  พาชื่น   เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน  

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานคะ ขาพเจา ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ 

     กันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2566 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลกัการ  เทศบาลตาํบลอุบล มีความประสงค ขอความเห็นชอบกันเงิน

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

     แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  

     งบลงทุน หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรงุที่ดินและ 

     สิ่งกอสราง จํานวน 3 โครงการ ดังนี้   

                        1 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมยกระดับบอพัก ซอยเสรี 2 

     หมูที่ 18 ตําบลขามใหญ งบประมาณ 1,239,000.- บาท  

     (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นเกาพันบาทถวน) 

              2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมยกระดับบอพัก ซอยเสร ี1 

     หมูที่ 18 ตําบลขามใหญ งบประมาณ 1,009,000.- บาท 

     (หนึ่งลานเกาพันบาทถวน) 

             3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมยกระดับบอพัก

     ซอยรวมจิตร หมูท่ี 18 ตําบลขามใหญ (ชุมชนดอนกลาง) งบประมาณ 

     622,000.- บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

     2,870,000.- บาท (สองลานแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน)  

     เหตุผล 1. ตามที่เทศบาลตําบลอุบล ไดตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 

     ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2566 และประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณ

     รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2565  

     ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เปนตนไปนั้น เนื่องจาก 

     ในระยะนี้ใกลจะสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมสามารถเบิกจายให 

     แลวเสรจ็ในปงบประมาณดังกลาวได จึงมีความจาํเปนที่ขอความเห็นชอบ 

     กันเงินตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  

     พ.ศ. 2566 จํานวน 3 โครงการ   

                            2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงนิ  

     การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงนิขององคกรปกครองสวน

     ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ 

     การกันเงิน ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและ 

     สิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนีผู้กพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก 

     ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถ่ิน  

     ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป                     

     ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบลเพื่อพิจารณาตอไป 

       ------------------------------------ 
 

 

/นายสงคราม...... 
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นายสงคราม  เสมอภาค   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ เชิญครบั

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นายเจษฎากร  สุรมิตร   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลอบุล การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด ๕ การกันเงิน  

     ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางยังมิไดกอหนี้

     ผูกพันแตมีความจําเปนตองใชจายเงนินั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวน

     ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น ไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

     ขอบคุณครบั 

นายสงคราม  เสมอภาค   ขอใหท่ีประชุมสภาฯ รวมกันพิจารณาอยางรอบคอบ   

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  มีสมาชิกฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม  เชิญครับ  

     เชิญทานนิตยา  ผูกพันธ ครบั 

นางนิตยา  ผูกพันธ   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

รองประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานคะ ดิฉันนางนิตยา  ผูกพันธ สมาชิกสภา

     เทศบาลตําบลอุบล เขต 1 ดิฉันเห็นควรกับการกันเงินฯ การใชจายตางๆ  

     ที่ยังไมไดดําเนินโครงการ ตามที่ทานนายกฯ ไดเสนอญัตติกันเงินในครั้งนี้ 

     เปนท่ีนายินดนีะคะ เพื่อเราจะไดดําเนินการเมื่องบประมาณฯ เขามาจะได

     ทันทวงทีในการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลอุบลของเรา ซึ่งเปน

     การบริหารงานที่ถูกตอง ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  เชิญทานเทอดไทย  อบทอง ครับ 

นายเทอดไทย  อบทอง   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล  และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานครบั กระผมนายเทอดไทย  อบทอง  

     สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล เขต 2 ผมเห็นดวยกับญัตติกันเงิน 

     ตามเทศบัญญัติงบประมาณราย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

     ทั้ง 3 โครงการครบั ซึ่งท้ัง 3 โครงการเปนโครงการที่จําเปนพอสมควร ดังนั้น

     ผมจึงขอเรียนทานประธานสภาฯ ไปยังคณะบรหิารวาใหทานเล็งเห็น 

     ความเดือดรอนของประชาชนเปนสําคัญ ขอยกตัวอยางนะครับ ที่เปนความ

     เดือดรอนของประชาชน คือ ซอยรวมจิตร ผูที่รองเรยีนกลาวไววา ไดแจงและ

     รองเรียนไปกี่สมัยก็ไมเคยได ผมไมอยากไดยินคําติชินนิททราเหลานี้ 

      และไมอยากไดคํากลาวนั้นใหแกเทศบาลฯ ของเรา ผมจึงขอใหทานผูบริหาร

     ดําเนินการใหโดยเรงดวน ขอบคุณครบั 

นายสงคราม  เสมอภาค   ผมเขาใจสมาชิกสภาฯ ทุกทานนะครับ เราไดอนุมัติเห็นชอบงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  ไปแลว ทานผูบริหารตองเรงดําเนินการอยูแลว พวกเราอยากเห็นประชาชน 

     ทั้ง 7 ชุมชน ไดรับความสะดวกสบายครับ  

     เชิญทานเทอดไทย  อบทอง ครับ 
 

 

/นายเทอดไทย……. 
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นายเทอดไทย  อบทอง   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล  ขอเพิ่มเติมวา พัฒนาทองถิ่น ปราศจากคําดูหม่ินและนนิทา ขอบคุณครบั 

นายสงคราม  เสมอภาค   เปนสิ่งที่ดกัีบทุกฝายนะครบั ในการบริหารตองบรหิารใหดีครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม เชิญครับ 

     เชิญทานปารชิาติ  เมอรริทท ครบั 

นางสาวปาริชาติ  เมอรริทท  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล  ดิฉันนางสาวปาริชาติ  เมอรริทท  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล เขต 2  

     ดิฉันมีความยินดีกับการกันเงินท้ัง 3 โครงการนี้ ซึ่งเปนโครงการท่ีเรงดวน 

     ทั้งซอยเสรี 1 , ซอยเสรี 2 และซอยรวมจิตร ณ ปจจุบันประสบปญหา 

     อยางมาก โดยเฉพาะซอยรวมจิตรฝนตกทุกครัง้ น้ําทวมขังทุกครั้ง ทําให 

     การสัญจรไปมาลาํบาก ถาเม็ดเงนิตัวนี้มาเร็วอยากใหทานชวยเรงรัดโครงการ

     ใหดวย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  (ไมมี) ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีก 

     ผมจะขอมติที่ประชุมฯ นะครับ 

     -  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล ทานใดเห็นชอบอนุมัติญัตติ  

     “ขอความเห็นชอบกันเงิน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

     งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานเคหะและชุมชน งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับ

     เคหะและชุมชน หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางประเภทคาปรับปรุงที่ดินและ

     สิ่งกอสราง” ทานใดเห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 

 

  มติที่ประชุม  เหน็ชอบ   จํานวน   12   เสียง 

 

     เปนอันวาสภาฯ แหงนี้ เห็นชอบอนุมัตดิวยเสียงเห็นชอบ จํานวน  12  เสียง 

     มติที่ประชุมเปนเอกฉันทครับ ตอไปเขาสูระเบียบวาระท่ี 6 ครับ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรือ่ง อื่นๆ  

 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีทานใดจะเสนอในเรื่องอื่นใดหรือไม  เชิญครบั 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  เชิญทานเสนห  ทาวแปง ครับ 

นายเสนห  ทาวแปง   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล  และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานครบั กระผมมีเรื่องเรงดวนท่ีจะฝากถึง 

     ทานนายกฯ ซอยเทคโนฯ ฝนตกทุกครั้ง ทุกซอยมีนํ้าทวมขัง ทําใหเกิด 

     ลูกน้ํายุงลาย ขอใหทานนายกฯ จัดสงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบและ

     ฉีดพนใหดวย ขอบคุณครับ 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีทานใดจะเสนอในเรื่องอื่นใดหรือไม  เชิญครบั 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

 

 
 

 

/นางพิมล….. 
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นางพิมล  พาชื่น   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  เจาหนาที่ และผูเขารวมประชมุฯ ทุกทานคะ  

     - กอนอ่ืนดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบลทุกทาน ท่ีเห็นชอบ

     อนุมัติรางเทศญัตติงบประมาณรายจายฯ ใหตราเปนเทศบัญญัติฯ และ 

     เห็นชอบอนุมัติใหกันเงนิทั้ง 3 โครงการ ซึ่งเทศบาลฯ ไดเรงรีบอยูแลว  

     เพราะเล็งเห็นความเดือดรอนของประชาชน 

     - ซอยเสรี ขณะนี้ไดผูรับจางที่จะดําเนินโครงการแลว เนื่องจากไดงบอุดหนนุ

     จากจังหวัดฯ มา จะลงพื้นท่ีเรว็ๆ นี้    

     - ในสวนของทานเสนห  ทาวแปง ขออนุญาตเอยนามนะคะ เรื่องการฉีดพน

     ปองกันลูกน้ํายุงลาย ในวันนี้กองสาธารณสุขฯ จะออกพนซอยเทคโนฯ  

     สวนเมื่อวานนี้ไดฉีดพนทางโซนตลาดสันติสุขไปแลว และวันนี้เปนวันสุดทาย

     ในการฉีดพน คาดวานาจะครบทั้ง 7 ชุมชน ในสวนการสาํรวจลูกน้ํายุงลาย

     นั้น กองสาธารณสุขฯ ให อสม. ในชุมชนออกสํารวจทุกวันศุกร ถาพบที่ไหน 

     มีลูกน้ํายุงลายมากขึ้น สามารถแจงท่ีดิฉันนายกเทศมนตรีฯ หรือ 

     กองสาธารณสุขฯ หรือ อสม. ในชุมชนไดตลอดเวลาทําการ ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนใดหรือไม  เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  เชิญทานปารชิาติ  เมอรริทท ครบั 

นางสาวปาริชาติ  เมอรริทท  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล  ดิฉันนางสาวปาริชาติ  เมอรริทท  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล เขต 2  

     ดิฉันอยากเรียนปรึกษาคณะบริหารและผูที่มีสวนเก่ียวของ เรื่องซอยเสรี  

     จากการประชุมฯ ครั้งที่ผานมาไดมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน ความหนา 

     ของถนนจากขนาด 15 เซนติเมตร เปน 12 เซนติเมตร ซึ่งขณะนี้ซอยเสรี 1 

     มีพื้นทีใ่กลเคยีง คือ สุสานฮวยเซยฯ ไดปรับปรุงภูมิทัศนใหม  

     และสงผลกระทบใหซอยเสรี 1 น้ําไหลเขามา ทําใหการสัญจรไปมาลาํบาก 

     ดิฉันมองเห็นจุดน้ีจึงขอเรียนปรึกษาทานวาเปนไปไดหรือไมที่ขอใหทบทวน

     ขนาดของผิวจราจรจากขนาด 15 เซนติเมตร เปน 12 เซนติเมตร  

     ถาขนาด 12 เซนติเมตร เมื่อสุสานฯ ปรับปรุงแลวเสรจ็พื้นที่เราจะต่าํกวา  

     แตถาขนาด 15 เซนติเมตร เหมือนเดมิจะเปนไปไดหรือไมในการขอให

     ทบทวนแบบแปลนใหม ขอนําเรียนปรึกษาทุกทาน ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   เชิญทานนายกเทศมนตรีฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 
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นางพิมล  พาชื่น   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  - เรื่องแบบแปลนเราไดดําเนนิการแกไขไปแลว เรื่องสุสานฯ สูงกวาพื้นที ่

     เรานั้น ดิฉันทําหนังสือแจงไปยังสมาคมฯ แลว ใหแกไขน้ําที่ไหลมาพื้นที่ 

     ของเรา เหตุจากกําแพงลมจึงทําใหน้ําทะลักไหลเขามาพื้นทีข่องเรา 

     - การลดขนาดความหนาจาก 15 เซนติเมตร เปน 12 เซนติเมตร ที่สภาฯ 

     อนุมัติไปแลวนั้นนาจะเพียงพอคะ สวนนํ้าที่ไหลเขาสูพื้นท่ีของเรานั้น  

     เราจะตองดําเนินการแกไขอีกครั้ง ดวยจํากัดดานงบประมาณฯ ของเรา  

     ถาขนาด 15 เซนติเมตร เราตองเพิ่มงบประมาณฯ อีก ซึ่งตอนนี้ 

     จะสิ้นปงบประมาณแลว เหลือเวลาอีก 1 เดือน คงจะไมทันและงบประมาณฯ 

     คงจะไมเพียงพอ  ในสวนน้ีขออนุญาตทานประธานสภาฯ ให 

     ทานรองปลัดเทศบาลฯ ซึ่งทานเปนวิศวกร และผูอํานวยการกองชางอธิบาย

     เพิ่มเตมิ ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   เชิญทานผูอํานวยการกองชาง ครบั 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นายวิริยพล  เจริญทาว   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานครบั กระผมนายวิริยพล  เจริญทาว  

     ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลตําบลอุบล สําหรับประเด็นทีท่านสมาชกิสภาฯ 

     สอบถามมา เน่ืองจากการออกแบบเราใหวิศวกรระดับวิศวกรสามัญ คือ 

     ทานเมธาสิทธิ์  ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลฯ เปนผูออกแบบ  

     จึงขออนุญาตใหทานรองปลัดฯ เปนผูชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายสงคราม  เสมอภาค   เชิญทานรองปลัดเทศบาลฯ ครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล 

นายเมธาสิทธิ์  ตั้งลิขิตชุมมวน   กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติ 

รองปลัดเทศบาลตําบลอบุล  คณะบริหาร และผูเขารวมประชุมฯ ทุกทานครบั กระผมเมธาสิทธิ ์ 

     ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลตาํบลอุบล  

     - ในสวนที่ทานสมาชิกสภาฯ สอบถามเรื่องความหนา ตามที่ทานนายกฯ 

     ไดนําเรียนไปแลวนั้น ตนเหตุเรื่องกําแพงสุสานฯ ลม ไดประสานไปแลว  

     แนวทางการประสานมี 2 แนวทาง คือ งบประมาณฯ การซอมแซม ถาเรารอ

     การออกแบบอีกจะเปนการลาชา จึงแจงใหทํา ทํานบเพื่อปองกันน้ําไมใหไหล

     เขามาในเบื้องตน ใชเวลาไมนานครับ , โครงการน้ีเราไดผูรบัจางแลว คือ 

     ถนนเสรีซึ่งเปนถนนหลักในการสัญจร สภาพถนนคอนขางกวาง  

     เราไดผูรับจางแลวคาดวาจะไดดําเนินการเร็วๆ น้ี ตามท่ีไดใหเหตุผลไปแลว

     เรื่องขอเปลี่ยนแปลงความหนาของถนนซอยเสรี 1 ที่ลดความหนาลงจาก 15 

     เซนติเมตร เปน 12 เซนติเมตร เนื่องจากผิวจราจรในโซนนั้นรถหนักไมได

     สัญจรมากนกั หนักที่สุดนาจะเปนรถหกลอ ซึ่งความหนา 12 เซนติเมตร 

     สามารถรองรับน้ําหนักการบรรทุกได 
 

 

/ที่ทาน….. 
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     ที่ทานกังวลวาน้าํจะไหลทวมหรือไมถาความหนาลดลง 3 เซนติเมตร  

     ในสวนน้ีจะเก่ียวกับระบบระบายน้ํา ทอรับน้ํา สวนผิวจราจรเราสามารถ

     ยกระดับไดครบั ทั้งนี้ทั้งนั้นในการกอสรางตองดูพื้นที่ทั้ง 2 ฝงขางเคยีงดวย

     วาสามารถยกไดมากนอยเทาไหร พี่นองทั้ง 2 ฝงเดือดรอนหรือไม จุดนี้ขอให

     ทานสบายใจไดเพราะเราตองคาํนึงถึงสิ่งแวดลอมเปนหลักดวย ขอบคุณครับ 

นายสงคราม  เสมอภาค   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอในเรื่องอื่นใดหรือไม  เชิญครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  เชิญทานปารชิาติ  เมอรริทท ครบั 

นางสาวปาริชาติ  เมอรริทท  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล  ดิฉันนางสาวปาริชาติ  เมอรริทท  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลอุบล เขต 2  

     - ขอขอบคณุทานนายกฯ และคณะบริหารทุกทาน และขอเอยนาม  

     ทานเมธาสิทธิ์  ตั้งลิขิตชุมมวน ที่ทานประสานงานกับสุสานฮวยเซยฯ  

     เพื่อดําเนินการใหถูกตองเพื่อไมใหเกิดปญหาในภายหลัง เพราะเราไดทําแบบ

     แปลนไปแลว 

     - ปากทางเขาซอยเสรี ซึ่งเคยนาํเรียนปรึกษาไปแลวใหทําทางขาวแดง  

     แตคําตอบวาถาทาํทางขาวแดงไปก็เหมือนเดิม ดิฉันขอเสนอไปวาอยางนอย 

     ถาเราทาํทางขาวแดง เขาจะเกรงใจเราบางในการจอดรถ ปญหาคือ เมื่อเรา 

     ไมทําขาวแดง การปฏิบัติก็ไมมี จุดน้ีดิฉันเขาใจคะ แตเขาติดปายบริเวณ

     ทางเขาหัวมุมวา “สามารถจอดรถในซอยได” ไมทราบวาในซอยสวนไหนเปน

     พื้นทีส่วนบุคคล ซึ่งชุมชนสอบถามมาดวยวาควรหรือไมที่ผูประกอบการ 

     ไปติดตั้งปายในขอความแบบนั้น มีลูกคามาจอดจริงคะทําใหการสัญจรไปมา

     ลําบากมาก ขอใหทานตรวจสอบและดูแลในจุดน้ีดวยวาสมควรหรือไม 

     จัดการอยางไร เพ่ือใหการสัญจรคลองตวัขึ้น ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   เชิญทานนายกเทศมนตรีตําบลอุบล ครบั 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล   

นางพิมล  พาชื่น   เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน 

นายกเทศมนตรีตําบลอุบล  - ดิฉันขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ขออนุญาตเอยนาม ทานปาริชาติ   

     เมอรริทท ที่ไดนําเสนอปญหาปากทางเขาซอยเสรี ไดปรึกษาหารือกันหลาย

     รอบแลว ที่ทานวาเราสามารถตีเสนขาวแดงไดหรือไมน้ัน ดิฉันจะใหผูที่

     เก่ียวของไปศึกษาวาตามกฎหมายแลว ในซอยสามารถตีขาวแดงไดหรือไม 

     สวนมากจะเปนของกรมทางหลวงฯ หรือทางเสนหลักที่จะตีเสนขาวแดงน้ี  

     สวนของการตีเสนในซอยดิฉันไมมั่นใจวาไดหรือไม ขอฝากผูที่เก่ียวของ 

     ไปศึกษา สวนปายขอความที่วาสามารถไปจอดรถในซอยไดนั้น ถนนเปน 

     ทางสาธารณะ บุคคลใดก็สามารถจอดได ถาไมกีดขวางจนเกินไป 

      ดฉิันเห็นเพราะดิฉันก็สัญจรผานซอยนั้นทุกวัน ดิฉันรับทราบปญหาคะ  

     ดิฉันจะใหผูที่เก่ียวของสอบถามวาสามารถตีเสนขาวแดงไดหรือไม  

     หรือสามารถจัดการจราจรใหจอดฝงเดียวไดหรือไม  
 

 

/แตถา…… 
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     แตถาหามรถไมใหจอดนั้น ดิฉันคิดวาเทศบาลตาํบลอุบลไมมีอํานาจในสวนนี้

     ขอบคุณคะ 

นายสงคราม  เสมอภาค   ปญหาที่ทานปาริชาติ  เมอรริทท เสนอมานั้น เปนทุกที่ ทุกซอยครับ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล  การแกปญหาไดทําหลายอยางแลวเอาไมอยูครับ เราตองชวยกันทุกทานดวย 

     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนใดหรือไม  เชิญครับ (ไมมี) 

     ถาไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนใดอีก ผมขอขอบคุณ 

     ทานสมาชิกสภาฯ คณะผูบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ทกุทานที่ไดเขารวม

     ประชุมฯ ในครั้งน้ี ขอขอบคุณทุกทาน ผมขอปดประชุมฯ ครับ 
 

ปดประชุม เวลา  10.20 น. 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูบันทกึ/ผูจดรายงานการประชุม  
               (นางสาวกรรณิการ  สลับเชือ้)       
     เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางสุพิชญา  ตอนอย) 
             นิติกรชํานาญการ 

 

   (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (นางอาริดา  สุรพัฒน) 
          หวัหนาฝายอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 

   สิบเอก     ผูตรวจรายงานการประชุม 

          (ปณณวรรธ  ใจสวาง) 
        หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 
 

 
   (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (เมธาสิทธ์ิ  ตั้งลิขิตชุมมวน) 
                 รองปลัดเทศบาลตําบลอุบล 

 
 
 

 
   (ลงชื่อ)     ผูตรวจรายงานการประชุม 
        (นายเจษฎากร  สุรมิตร) 
                  ปลัดเทศบาลตาํบลอุบล 
 
 
 

 
 

/-  คณะกรรมการ….. 
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 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลอุบล สมัยสามัญ   

สมัยที่สาม ครั้งท่ีสอง ประจําป พ.ศ. 2566 ครั้งน้ีดวยตนเองเห็นวาถูกตองจึงลงลายมือชือ่ไวเปนหลักฐาน 
 

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)                  ตรวจรายงานการประชุม   
                  (นายประจวบ  บุญเรือง)      
          สมาชกิสภาเทศบาลตําบลอุบล 

 

 

   (ลงชื่อ)     ตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นางนติยา  ผูกพันธ)                          
                                          สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล 

 

 

   (ลงชื่อ)     ตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นายเทอดไทย  อบทอง)                          
                                           สมาชิกสภาเทศบาลตําบลอุบล 

 

     -  สภาเทศบาลตาํบลอุบล รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลอุบล เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลอุบล สมัยสามญั สมัยทีส่ี่ ประจาํป พ.ศ. 2566 ในวนัที่ 30 กันยายน 2566 

 

 

 

 

 

 

 

   (ลงชื่อ)      

                                                  (นายสงคราม  เสมอภาค)                          
                                              ประธานสภาเทศบาลตําบลอุบล     


